

รายชื่อผู้เข้าประชุม  
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางณภวิษา นัตสูงวงศ์	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	
๒	นายสุรินทร์ คณานับ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	
๓	นางสุรางค์ นัตสูงวงศ์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	
๔	นางสยมพร กิมเฮียะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	
๕	นางณัฐนิชา อนุกุลเวช	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	
๖	นายชัยวัตร มีทรัพย์หลาย	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า	
๗	นายปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา	หัวหน้าสำนักปลัด	
๘	นายชนะพล มีถาวร	นิติกร	
๙	นางสาวกนกวรรณ อังโชติพันธุ์	นักทรัพยากรบุคคล	
๑๐	นางสาววิยะดา เถรกุล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๑๑	สิบโททวีชัย หัสชู	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	
๑๒	นางสาวอารีรัตน์ เข็มमुख	เจ้าพนักงานธุรการ	
๑๓	นางสาวน้องนุช นัตสูงวงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	
๑๔	นายบรรเจิด แดงพุดผล	พนักงานขับรถยนต์	
๑๕	นางสาวนารี แทนบุญช่วย	คนงาน	
๑๖	นางสาววรรณ หวานชะเอม	ผู้อำนวยการกองคลัง	
๑๗	นางสุมาลี พ่วงเจริญชัย	เจ้าพนักงานการเงินฯ	
๑๘	นางสาวจิรณา สรงพรหมทิพย์	ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ	
๑๙	นางสาวชลธิชา แดงพุดผล	ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ	
๒๐	นายกฤตกร พ่วงญาติ	ผู้อำนวยการกองช่าง	
๒๑	นายอนุชา เพ็ชรน้อย	ผช.นายช่างโยธา	
๒๒	นายจำรัส ศรีเล็ก	ผช.นายช่างไฟฟ้า	
๒๓	นายสุทธิพงษ์ พุ่มพยอม	พนักงานขับรถยนต์	
๒๔	นางสาวนรินทร์ เจริญลาภ	คนงาน	
๒๕	นางนฤชล กิมเฮียะ	ครู	
๒๖	นางสาวนิตยา เกตุพูนทอง	ผช.นักวิชาการศึกษา	
๒๗	นางสาวอารีรัตน์ คณานับ	ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก	
๒๘	นางสาวเบญจวรรณ แก้วแว่น้อย	ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก	
๒๙	นางสาวธันย์รัศมี เทียมเวหา	นักพัฒนาชุมชน	
๓๐	นางสาวอรพรรณ หาญสมัย	ผช.นักพัฒนาชุมชน	

เริ่มประชุม

เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นางณภักษ์ นัตสูงวงศ์ นายกองค้การบริหาร ส่วนตำบลบางแก้วฟ้ากล่าวเปิดการประชุม โดยเป็นผู้เปิดหัวข้อการประชุมดังนี้

เรื่อง กำชับการประพฤติปฏิบัติตนของบุคลากรจังหวัดนครปฐม

ปลัด อบต.

ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาของข้าราชการตามที่ส่วนราชการ กำหนดไว้โดยมุ่งประสงค์เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น ข้าราชการ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและความ รับผิดชอบ ต้องรักษา ชื่อเสียงของตนเองและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ราชการของตนมิให้เสื่อมเสียเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ ปฏิบัติราชการในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดนครปฐม พิจารณาแล้ว เพื่อให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่พึงของประชาชน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติ ตนให้อยู่ในระเบียบวินัยและกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ จึงขอให้ท่านแจ้ง บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติดังนี้

๑. ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิต
๒. ประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกรอบของระเบียบวินัย และปฏิบัติหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายโดยเคร่งครัด
๓. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และมุ่งตอบสนองความ ต้องการของประชาชน
๔. บริการประชาชนด้วยความเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม
๕. ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครปฐม เพื่อสร้างความ มั่นใจให้กับประชาชน

ทั้งนี้ หากพบว่าผู้ใดกระทำความผิด ให้ดำเนินการทางวินัยและกฎหมายที่ เกี่ยวข้องอย่างตรงไปตรงมา

ที่ประชุม

รับทราบ

เรื่อง การมอบนโยบายพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ (DO & Don't)

DO	Don't
ไม่นำวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้าน	เอาวัสดุครุภัณฑ์หลวงไปใช้ที่บ้าน
ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงโทรติดต่อธุระ ส่วนตัว	เอาโทรศัพท์หลวงโทรติดต่อธุระ ส่วนตัว
ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ	รับของขวัญจากผู้มาติดต่อราชการ
ไม่นำอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จ ที่มำงาน	เอาอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัวมาชาร์จที่มำ งาน
ไม่ใช้รถยนต์หลวงในเรื่องส่วนตัว	เอารถยนต์หลวงในเรื่องส่วนตัว

หัวหน้าสำนักปลัด

(เอกสารแนบท้าย)

ที่ประชุม

รับทราบ

### เรื่อง การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมงานก่อสร้าง

ปลัด อบต.

๑.การตรวจรับพัสดุ งานก่อสร้าง

- ให้ข้าราชการเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุที่มีวงเงินสูง ส่วนวงเงินเล็กน้อยให้พนักงานจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุด้วย

- ให้ผอ.กองช่างมาช่วยตรวจรับพัสดุ ส่วนผู้ช่วยนายช่างโยธาเป็นผู้ควบคุมงานการจัดซื้อวัสดุต่างๆ

- ให้แต่ละส่วนราชการเป็นผู้ตรวจรับพัสดุของกองในสังกัดตัวเอง

๒.การควบคุมงานก่อสร้าง

- ให้ผู้ช่วยนายช่างโยธาเป็นผู้ควบคุมงานคนเดียว โดยให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้กำกับดูแล

ที่ประชุม

รับทราบ

### เรื่อง ที่สี่ การปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy

นายกฯ

ข้าพเจ้า นางณภวภัช นัตสูงวงศ์ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ขอมอบนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งก่อน ขณะ และหลัง การปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตที่เกิดขึ้นในองค์กร ปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางการปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้จัดบันทึกการประชุม  
(นางสาวกนกวรรณ อังโชติพันธุ์)  
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายปฐม อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
หัวหน้าสำนักปลัด

รายงานการประชุมพนักงานส่วนตำบลและผู้บริหาร  
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗  
ณ ห้องประชุม ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า

